

Số: 07 /TB-SGDĐT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 01 năm 2020

## THÔNG BÁO SỐ 2

### **Kết quả các sản phẩm và giáo viên xuất sắc được lọt vào vòng chung kết Quốc gia diễn đàn Giáo dục đổi mới, sáng tạo trên nền tảng Công nghệ thông tin năm 2020**

Ngày 30/12/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên có Thông báo số 01 gửi tới các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo “Tổng hợp số lượng các đơn vị hưởng ứng và các sản phẩm tham gia diễn đàn Giáo dục đổi mới, sáng tạo trên nền tảng Công nghệ thông tin (E2) năm 2020”.

Theo thông báo mới nhất từ Ban tổ chức, tỉnh Thái Nguyên là đơn vị triển khai tích cực, có số lượng sản phẩm tham dự nhiều nhất (229 sản phẩm) và có sản phẩm lọt vào vòng bình chọn nhiều nhất (28/159 sản phẩm). Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị hướng dẫn giáo viên tham khảo và bình chọn cho các sản phẩm này tại địa chỉ: <http://msedu.edu.vn/san-pham-tham-gia-e2-vn/>, để tôn vinh thành quả sáng tạo của các thầy/cô giáo của tỉnh, động viên các thầy/cô tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, giáo dục tại các đơn vị, nhà trường.

Đặc biệt trong các sản phẩm tiêu biểu, Ban tổ chức diễn đàn E2 Việt Nam 2020 đã lựa chọn 04 sản phẩm xuất sắc của tỉnh tham gia vòng chung kết tại Thành phố Hồ Chí Minh trong các ngày 11, 12/01/2020. Cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Trường	Huyện (TP/TX)	Tên sản phẩm
1	Nghiêm Thị Thanh Huyền	Trường tiểu học Đội Cấn	Thái Nguyên	Dự án học tập "I can do it"
2	Hà Quang Hồng	Trường THPT Sông Công	Sông Công	An toàn giao thông học đường
3	Ngô Văn Thiêm Nguyễn Thị Hương	Trường THCS Chùa Hang II THPT Trại Cau	Thái Nguyên	"EM YÊU KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG" (Dự án liên cấp: 2 -3)
4	Trần Thị Hiền	Trường THCS Minh Đức	Phổ Yên	Dự án dạy học: Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh bài: "Những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ và ý nghĩa lịch sử".

Vậy Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo tới các đơn vị biết, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, động viên, hỗ trợ các giáo viên tham dự vòng chung kết hoàn thành nhiệm vụ./.

**Nơi nhận:**

- Các Phòng GDĐT, các trường THPT (để t/b);
- Các LĐ Sở (để b/c);
- Phòng GDTH, GDTrH (để biết)
- VP, CĐ ngành (để đánh giá);
- Lưu: VT, KTKĐCL.



**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Mạnh Sơn**